

# Chi tiết phòng khám nam khoa Quận 12 Uy tín Chất lượng

Phòng khám nam khoa quận 12 nào uy tín? Tại khu vực quận 12, có rất nhiều phòng khám nam khoa với chất lượng không giống nhau khiến cho đàn ông hoang mang không biết tuyển lựa cơ sở nào. Cùng tham khảo rõ hơn trong bài viết bên dưới.

## Top các những phòng khám nam khoa quận 12 chất lượng hiệu quả



Nhu cầu tìm kiếm các phòng khám nam khoa quận 12 ngày càng tăng nhưng do vị trí khá xa trung tâm thành phố nên mật độ những đa khoa đúng chuẩn chất lượng cao không nhiều bằng các quận trung tâm.

Tuy vậy, các đàn ông vẫn có thể tham khảo một số địa chỉ khám nam khoa tin cậy sau đây:

### **Bệnh viện Quận 12**

Bệnh viện Quận 12 là địa chỉ khám nam khoa uy tín, là nơi quy tụ đội ngũ y bác sĩ với chuyên môn vững vàng, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, với sự cảm

thông tâm lý người bệnh, luôn tư vấn và dẫn ra không ít giải pháp hợp lý, hiệu nghiệm.

Địa chỉ: số 111 Dương Thị Mười, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM

## **Khám bệnh nam khoa ở Bệnh viện Đa Khoa Hồng Đức 2**

Tập hợp đội ngũ bác sĩ chuyên khoa chuyên môn cao cùng với cơ sở chuyên khoa vật chất tiên tiến, hứa hẹn không ngừng nỗ lực để chuyên dụng cho công cuộc thăm khám trị bệnh tốt hơn. Bệnh viện Hồng Đức là một trong những nơi khám điều trị bệnh nam khoa đáng tin cậy được không ít người lựa chọn.

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12 , Tp.HCM

## **Thăm khám nam khoa ở Bệnh viện An Sương**

Bệnh Viện An Sương là địa chỉ thăm khám uy tín cho một số đáng mày râu có nhu cầu khám bệnh nam khoa tại quận 12. Bệnh Viện đã thực hiện thành công cho những ca bệnh từ đơn giản đến phức tạp như khám chữa trị những vấn đề về đường tiểu, tuyến tiền liệt, khám bệnh sức khỏe tổng quát, sức khỏe sinh sản, điều trị sỏi thận, khám bệnh vô sinh,...

Địa chỉ: 171/3 KP3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

## **Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn**

Tâm Trí Sài Gòn là bệnh viện đa khoa với đa dạng lĩnh vực chuyên môn, được trang bị đầy đủ dụng cụ y khoa hiện đại cũng như dịch vụ y tế tối tân.

Địa chỉ: 171 Đường Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, HCM

Ở trên là các bệnh viện khám bệnh nam khoa uy tín được không ít nam giới tuyển lựa. Thế nhưng vì là bệnh viện nên tình trạng đông đúc và xếp hàng chờ đợi là những vấn đề thường diễn ra tại các địa chỉ này. Bởi thế, lúc có nhu cầu khám bệnh tại một số địa chỉ này, bệnh nhân nên chuẩn bị thời gian và bảo quản tài sản cá nhân.

Bên cạnh đó, lúc có nhu cầu khám bệnh nam khoa cơ bản thì bạn cũng có thể tham khảo thêm một số đa khoa tư sau:

### **Khám bệnh nam khoa tại phòng khám Đa Khoa Chợ Cầu**

Địa chỉ là: C95 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

### **Khám bệnh nam khoa ở phòng khám Đa Khoa Phước Thịnh**

Địa chỉ: 297 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, tphcm

### **Phòng khám Đa khoa Thanh Hồng**

Địa chỉ: 544 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, HCM

### **Khám nam khoa ở phòng khám đa khoa Tâm Phúc**

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, HCM

### **Thăm khám nam khoa ở phòng khám Đa Khoa Anh Dũng**

Địa chỉ: 31/4D Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

### **Thông tin liên quan:**

Chi tiết [chi phí khám nam khoa quận 12](#) bao nhiêu hiện nay

Chia sẻ [phòng khám nam khoa quận 2](#) hiệu quả

### **Thông tin Phòng khám Nam Khoa Nam Việt uy tín an toàn**

Khá nhiều phái nam tại địa bàn quận 12 tìm kiếm những phòng khám nam khoa chuyên sâu và tìm đến các quận trung tâm. [Phòng khám Nam Việt](#) là địa chỉ khám bệnh nam khoa chuyên sâu được nhiều bạn nam tin tưởng lựa chọn.

Sở hữu nhiều ưu thế nổi trội như:

- Hàng ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, tri thức cao và có giàu kinh nghiệm khám bệnh trị bệnh nam khoa.

- Môi trường thăm khám rộng rãi, thoáng mát với đầy đủ tiện nghi. [phòng khám Nam Việt](#) có đủ cơ sở vật chất, máy móc và trang thiết bị y tế hiện đại, được diệt khuẩn đảm bảo an toàn và hiệu quả thăm khám.
- Liên tục cập nhật cũng như áp dụng một số phương pháp hiện đại vào việc khám bệnh trị bệnh nam khoa như: công nghệ miễn dịch đường tiểu CRS, cắt bao quy đầu bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu Hàn Quốc.
- Nhân viên y tế nhiệt tình, kỹ lưỡng cũng như tạo cảm giác dễ chịu cho người bệnh khi tới khám chữa trị bệnh.
- Mức chi phí chữa được niêm yết theo quy định của Sở y tế. Mọi khoản thu chi đều công khai, rõ ràng và minh bạch . Y bác sĩ sẽ thông báo cho người bệnh trước khi thực hiện áp dụng.
- Thông tin bệnh nhân được giữ kín tuyệt đối.
- Thời gian làm việc linh hoạt từ 8 giờ đến 20 giờ tối hằng ngày, kể cả lễ tết.

## **TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE**

Hotline tư vấn miễn phí: **02862857515**

Tư vấn online bấm >> [TƯ VẤN MIỄN PHÍ](#) <<

**Một số sai lầm thường gặp ở phái mạnh mắc bệnh nam khoa**

Trong những năm vừa rồi, do tác động của lối sống thiếu khoa học, ít vận động cùng chế độ sinh hoạt không khoa học, chuyện chần gối không lành mạnh,... khiến một số bệnh lý nam khoa càng ngày càng tăng lên nhanh chóng, ở mọi độ tuổi. Nổi trội nam giới trong độ tuổi sinh sản có tỉ lệ mắc bệnh cao nhất, chiếm 68%.

Theo một số bác sĩ phòng khám nam Việt thì họ đã gặp khá nhiều tình trạng và có khá nhiều người bệnh nam khoa tới khám bệnh với trường hợp bệnh rất nặng. Một số trường hợp này đều mắc phải những sai lầm không đáng có sau đây:

→ Giấu bệnh: Lúc đề cập đến bệnh nam khoa, cánh mày râu thường có các thái độ e dè do chúng xảy ra ở vùng khá nhạy cảm nên họ thà chịu đựng “sống chung với bệnh” còn hơn là việc đi thăm khám.

→ Tự trị bệnh: Với một số tâm lý e ngại nên họ tự tìm cách chữa trị tại nhà hay mua thuốc quảng cáo trên mạng, thuốc đông y về uống... mà không còn có sự thăm khám rõ tình trạng bệnh từ bác sĩ, khiến cho bệnh ngày càng trở lên nghiêm trọng.

→ Điều trị tại phòng khám kém chất lượng: Vì tâm lý ngại ngùng hoặc sợ tốn kém, nhiều người mắc bệnh đã tìm đến một số phòng khám nhỏ lẻ, không thể nào cấp phép để khám... dẫn tới hiện tượng “tiền mất tật mang”.

→ Cho rằng bệnh tự khỏi: Tâm lý nam giới thường xem thường bệnh nam khoa chỉ là vật vãnh, vài ngày sẽ khỏi. Nhưng, phần lớn một số hiện tượng bệnh không thể tự khỏi nếu như không can thiệp điều trị đúng phương pháp.

Với các nguyên nhân vừa phân tích, những chuyên gia khuyên nam giới khi có dấu hiệu bệnh lý bắt buộc chủ động đi khám bệnh càng sớm càng tốt để nâng cao hiệu quả trị bệnh. Song song, buộc phải sáng suốt trong việc lựa chọn địa chỉ uy tín để khám, bảo vệ bảo đảm cho sức khỏe.

Bài viết phía trên là một số thông tin về phòng khám nam khoa Quận 12 đáng tin cậy, mong rằng sẽ hỗ trợ bạn tìm được địa chỉ khám nam khoa phù hợp. Nếu như bạn vẫn còn trăn trở và muốn được tư vấn hay đặt hẹn khám bệnh vui lòng liên hệ thông qua thông tin bên dưới.

## **TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE**

(Được sở y tế cấp phép hoạt động)

Hotline tư vấn miễn phí: **02862857515**

Tư vấn online bấm >> [\*\*TƯ VẤN MIỄN PHÍ\*\*](#) <<